

NĂM THỨ 60  
THỨ SÁU  
12  
THÁNG 3-2021  
(29-1 năm Tân Sửu)  
SỐ: 8162



# Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH  
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544  
0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn  
● EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn



## THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG



### ĐỒNG CHÍ NGÔ ĐÔNG HẢI, ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY Làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh.

Ảnh: THÀNH TÂM

Sáng ngày 11/3, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh về một số định hướng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025), tầm nhìn đến năm 2030,

năm 2045; cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư và tiến độ triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm của tỉnh. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVI về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, UBND tỉnh đã ban

hành chương trình hành động cụ thể, trong đó chỉ đạo triển khai và cụ thể hóa các nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền và bảo đảm quốc phòng, an ninh thành 133 chương trình/đề án/nhiệm vụ cụ thể (Xem tiếp trang 4)

MINH HƯƠNG

### Kỳ họp thứ ba Ủy ban bầu cử tỉnh



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Ảnh: NGỌC TRÂM

Chiều ngày 11/3, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì kỳ họp thứ ba Ủy ban bầu cử tỉnh nghe báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Dự họp có các đồng chí Ủy

viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử tỉnh; thành viên các tiểu ban: Thông tin tuyên truyền, An ninh trật tự và y tế, Giải quyết khiếu nại, tố cáo; trưởng ban chỉ đạo và chủ tịch ủy ban bầu cử các huyện, thành phố.

(Xem tiếp trang 4)  
THU HIỀN

### Hội nghị báo cáo viên trung ương tháng 3/2021

Sáng ngày 11/3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trung ương tháng 3/2021 theo hình thức trực tuyến với 1.047 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và một số sở, ngành của tỉnh; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh. Tại điểm cầu các huyện, thành phố có đại diện thường trực huyện ủy, thành ủy, các đồng chí báo cáo viên cấp huyện và báo cáo viên các xã, phường, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe 2 chuyên đề về: "Công tác phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai chủ trương của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 21/NQ-CP, ngày 26/2/2021 của Chính phủ về mua và

(Xem tiếp trang 4)

ĐÀO QUYÊN

### Tập huấn hướng dẫn thiết lập khu vực cấm bay, hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ

Tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo trung ương thực hiện Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn hướng dẫn thiết lập khu vực cấm bay, hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu truyền đạt các nội dung trọng tâm của Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ; hướng dẫn việc thiết lập khu vực cấm bay, hạn chế bay đối với các phương tiện này.

Thông qua hội nghị nhằm bảo đảm tính thống nhất trong quá trình thực hiện xác định, thu thập và cung cấp dữ liệu khu vực cấm bay khu vực hạn chế đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trên phạm vi toàn quốc; thống nhất phương pháp, cách thức, kỹ thuật xác định vị trí, tọa độ ranh giới phạm vi khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay với các thiết bị này; đồng thời, thống nhất các chủng loại sản phẩm, cách thức đóng gói, giao nộp dữ liệu, tài liệu về khu vực cấm bay, hạn chế bay; phương án xác định khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay...

TÁT ĐẠT

### HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và công tác bầu cử

Sáng ngày 11/3, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Thái Bình phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị, trên 400 cán bộ từ cấp chi hội hội CCB các xã, phường đã được báo cáo viên của thành phố truyền đạt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Trên cơ sở nắm bắt nội dung Nghị quyết, mỗi cán bộ, hội viên CCB thống nhất tư tưởng, hành động, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện tại cơ sở.

Tại hội nghị đã tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; triển khai nội dung, biện pháp, trách nhiệm của tổ chức hội và hội viên CCB trong tham gia bầu cử, trở thành các hạt nhân tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở, góp phần để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

MINH NGUYỄN

### Thái Bình tích cực, chủ động phòng, chống dịch Covid-19

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 11/3, tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 118,7 triệu người nhiễm và hơn 2,63 triệu người tử vong do Covid-19.



Công ty TNHH TAV yêu cầu người lao động, khách vào Công ty phải rửa tay sát khuẩn để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tính đến 18 giờ ngày 11/3, Việt Nam ghi nhận thêm 4 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới đều là người nhập cảnh. Trong ngày cả nước cũng ghi nhận thêm 44 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân đã được điều trị khỏi lên 2.048 bệnh nhân. Hiện 214/450 bệnh nhân đang điều trị đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 - 3 lần với SARS-CoV-2. Về bệnh nhân nặng nhất đang điều trị là bệnh nhân số 1536 hiện đã cai ECMO 13 ngày và đang tập tự thở.

Tại Thái Bình, tính đến 17 giờ ngày 11/3, qua rà soát, toàn tỉnh còn 6 trường hợp F1 và 49 trường hợp F2 liên quan đến các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 từ tỉnh khác về còn thời gian phải cách ly, theo dõi sức khỏe. Bên cạnh đó, 1.670 người từ các tỉnh có dịch về cũng còn thời gian theo dõi sức khỏe. Tại các cơ sở y tế hiện đang cách ly, theo dõi sức khỏe 20 trường hợp. 81/81 trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) và khu cách ly tập trung của các huyện, thành phố có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 15 mẫu bệnh phẩm và đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỐ Y TẾ: 0969.851.212  
0227.3640.786  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476  
0227.3831.885

### VŨ NINH

## Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(Xem trang 2)



Sản xuất tại nhà máy Tân Đệ 5, Công ty Tân Đệ (cụm công nghiệp Vũ Ninh, huyện Kiến Xương).

### TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÁI BÌNH

## Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe

(Xem trang 4)